

THI ĐUA YÊU NƯỚC

# Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

*Khắc ghi lời Bác dạy: "Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển", thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, qua đó tạo động lực, khí thế mạnh mẽ lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.*



Thi công tuyến đường tỉnh 455 (đường 216 cũ) đoạn từ km9+302 xã Quỳnh Nguyên đến chân cầu Mỹ Hà (Quỳnh Phụ).

**T**rong những tháng đầu năm 2021, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026". Từ căn cứ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đến người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, bà con nông dân trên các cánh đồng đều thi đua công tác, lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày hội non sông.

Theo đồng chí Vũ Hồng Chuyên, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ: Đây là phong trào thi đua đặc biệt được tỉnh tổ chức nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự thống nhất, đồng thuận cao của toàn xã hội trong tổ chức thành công cuộc bầu cử; tạo khí thế thi đua sôi nổi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Sau khi được phát động, phong trào đã tạo động

lực, khí thế mạnh mẽ, các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh tới cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm đầy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử... Các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất với khí thế sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Qua đó đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,5%.

Bám sát tình hình thực tiễn, các phong trào thi đua thời gian qua còn hướng trọng tâm vào việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mặc dù phải làm việc liên tục trong điều kiện thời

# Tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

*Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều nghĩa cử cao đẹp đã tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.*

**K**hi ngõ 417, tổ 14, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vương đã dành một phần số tiền tiết kiệm mua tặng 68 gia đình trong ngõ mỗi gia đình 10kg gạo, 1kg thịt và tặng 286 sinh viên đang ở trọ mỗi sinh viên 1 thùng mì tôm và 1 chai dầu ăn với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vương cho biết: Tôi mong rằng việc làm nhỏ của mình sẽ lan tỏa đến mọi người cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế đồng thời ủng hộ cả về vật chất và tinh thần góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Hung Hà cho biết: Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian qua, MTTQ huyện tiếp nhận ủng hộ 5 triệu đồng tiền mặt, 500 khẩu trang y tế, 10 thùng nước lọc, 30 khăn bông, 3 thùng sữa, 3 thùng mì tôm... cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm là nguồn động viên to lớn với mỗi cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch, vì vậy MTTQ huyện bảo quản cẩn thận và sử dụng đúng mục đích các nguồn lực ủng hộ.

Để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bằng hiện vật trang thiết bị, vật tư y tế... phục vụ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật, tiêu biểu như Tổng công ty Viglacera - CTPC ủng hộ 2 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ủng hộ 500 triệu đồng, Công an tỉnh Thái Bình ủng hộ 200 triệu đồng... ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân khác. Tổng số tiền ủng hộ trên địa bàn tỉnh đến nay gần 2,8 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật như quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, nước uống. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ hiện vật ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đến các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân tương ái" của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức ủng hộ vật chất, tinh thần



MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Hưng Hà trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch.

# Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

**D**o ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7. Thời điểm này, cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh và giúp các em nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường THPT đang tích cực hệ thống lại kiến thức nhằm giúp các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để học sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường triển khai thi giáo viên chủ môn củng cố nội dung ôn tập, dạy đến đâu chắc đến đâu, phân loại kiến thức từ dễ đến khó; động viên học sinh tham gia ôn thi, số tiết ôn thi bảo đảm tăng khối, từng đối tượng học sinh.

Đồng thời, hướng dẫn các em cách phân tích đề thi, trình bày bài thi theo yêu cầu của từng môn thi, hình thức thi. Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh toàn tỉnh phải nghỉ học, vì vậy các trường đã tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 bằng hình thức trực tuyến. Nhờ đó, học sinh không bị gián đoạn trong việc tiếp thu kiến thức. Đến ngày 24/5, các trường đã hoàn thành chương trình và đón học sinh lớp 12 trở lại trường học để ôn tập theo hình thức chia ca, giãn cách.

Thầy giáo Trương Kim Hiến, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Năm học này nhà trường có 664 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi, nhà trường đã chủ

dung quan trọng trong tài liệu ôn tập, các thầy cô giáo còn chú trọng truyền đạt cho học sinh kỹ năng làm bài, cấu trúc bài thi của từng môn, giúp các em tránh được sai sót trong quá trình làm bài thi. Em Lê Thanh Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Đông Thụy Anh chia sẻ: Ngoài các giờ học và ôn luyện trên lớp, em còn dành thời gian đọc thêm sách tham khảo, các tài liệu nâng cao và giải các bộ đề minh họa để củng cố kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Để việc học hiệu quả và không cảm thấy áp lực, em cố gắng sắp xếp thời gian học hợp lý. Môn nào còn yếu em sẽ tập trung và dành nhiều thời gian hơn.

Tại Trường THPT Đông Tiến Hải, những ngày này, không khí ôn tập của học sinh lớp 12 rất khẩn trương. Dịch Covid-19 bùng phát trở lại ngay trước thời điểm kết thúc năm học phần nào gây lo lắng cho các em. Tuy nhiên, với sự chủ động thích ứng cùng sự chuẩn bị tốt ngay từ ban đầu của Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo, mọi hoạt động học tập, ôn tập của học sinh đều không bị gián đoạn hay xáo trộn. Các

em vẫn giữ được tinh thần thoải mái và không cảm thấy quá căng thẳng trước áp lực của kỳ thi. Thầy giáo Thái Kiên Trung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học này Trường có 419 học sinh lớp 12. Bên cạnh việc bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các thầy cô giáo chủ động sắp xếp thời gian, xây dựng các phương pháp ôn tập phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh. Hiện việc ôn luyện cho học sinh đang trong giai đoạn nước rút, các em không quá áp lực và sẵn sàng cho kỳ thi. Thầy giáo Thái Kiên Trung nhấn mạnh, quyền lợi và sự an toàn của học sinh luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Vì vậy, các thầy cô giáo luôn bên cạnh các em, hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập, giải đáp những thắc mắc cả về kiến thức lẫn thông tin liên quan đến kỳ thi. Ngoài ra, các thầy cô giáo còn thường xuyên trao đổi, tương tác với các nhóm học tập để các em có phương pháp làm bài và đạt kết quả tốt nhất.



Giờ ôn tập của học sinh lớp 12, Trường THPT Đông Tiến Hải.

TIẾN ĐẠT

DẶNG ANH